



ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง

เรื่อง แจ้งการรับชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.๒๕๖๔  
ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร

ตามที่เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสกลนคร ได้รับถ่ายโอนภารกิจงานควบคุม น้ำมันเชื้อเพลิง ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พ.ศ.๒๕๕๓ จากกรมธุรกิจพลังงาน และได้มอบหมายการเป็นผู้อนุญาตการประกอบกิจการควบคุม น้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนของสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน และสถานีบริการน้ำมันให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อนุญาต นั้น

แต่เนื่องจากปัจจุบันได้มีการประกาศบังคับใช้กฎหมายระดับพระราชบัญญัติและกฎหมายลำดับรอง ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับถ่ายโอนภารกิจ เช่น พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผู้รับใบอนุญาต ชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.๒๕๖๔ รวมถึงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงหลายฉบับ เช่น กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๕๖ กฎกระทรวงสถานี บริการน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นต้น

เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้ผู้ประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิงในเขตเทศบาลตำบลบัวสว่าง ชำระค่า ธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตตามพระราชกฤษฎีกา เทศบาลตำบลบัวสว่าง จึงขอแจ้งให้ผู้ประกอบการดังกล่าว สามารถชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุ ใบอนุญาต พ.ศ.๒๕๖๔ ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร ของเทศบาลตำบลบัวสว่างได้ ดังนี้

๑. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพรหมนิคม ชื่อบัญชี เทศบาลตำบล บัวสว่าง เลขบัญชี ๐๑๑ - ๓ - ๗๒๔๑๑๔๗ - ๙

๒. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพังโคน ชื่อบัญชี ตำบลบัวสว่าง เลขบัญชี ๔๑๙ - ๖ - ๐๒๑๑๑ - ๕ และสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒ - ๙๗๓๐๑๕

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบัวสว่าง ขอให้ท่านติดต่อสอบถามยอดเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต ก่อนที่จะท่านจะดำเนินการชำระ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการชำระเงิน ได้ที่ กองคลัง งานพัฒนารายได้ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒ - ๙๗๓๐๑๕ ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวีระ ทุมกิจจะ)

นายกเทศมนตรีตำบลบัวสว่าง